



# ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
Academic Affairs Convention Center and Management of Ramathibodi Hospital

ที่ ศธ ๐๕๑๗.๐๖/ว. ๙๖๙๖

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผ่นพับ จำนวน ๑ แผ่น  
๒. ใบ Pay in จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนา  
ศักยภาพพยาบาลวิกฤตทารกแรกเกิด (NICU)” โดยแบ่งการอบรม ดังนี้

- ระยะที่ ๑ ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๕-๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
- ระยะที่ ๒ ภาคปฏิบัติ (work shop) วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
- ระยะที่ ๓ ภาคปฏิบัติจริงในคลินิก รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๒ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐  
รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระชา ชวกุล ชั้น ๕ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถให้การพยาบาลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องช่วยหายใจชนิด Invasive Mechanical ventilator และ Non-Invasive Mechanical ventilator ได้ รวมทั้งให้การพยาบาลทารกที่เจ็บป่วย ตลอดจนสามารถใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในด้านต่างๆ สามารถพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค ปัญหาความผิดปกติที่พบบ่อยและน่าสนใจในทารกแรกเกิดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ในการนี้ คณะฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อ พยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยทารกแรกเกิดระยะวิกฤต มาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) อนึ่ง ข้าราชการ พนักงานองค์การรัฐวิสาหกิจสามารถเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของทางราชการจากต้นสังกัดได้ ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจและอำนาจการอนุมัติของผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ผู้สนใจกรณารอกรายละเอียดโดยสมัครและส่งไปยังงานบริการวิชาการ อาคารวิจัย และสวัสดิการ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธรรมา บุญเลิศกุล, คุณกัญจุมณี กอดแก้ว และคุณกรกมล สุนทรพิทักษ์กุล โทร. ๐๒-๒๐๑-๑๕๔๒, ๐๒-๒๐๑-๒๑๕๓

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากร ในสังกัดได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสฤตพรธม วิไลลักษณ์)  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทน  
คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามธิบดี

